



ประกาศสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา  
เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เพื่อให้การดำเนินงาน ให้บริการนิสิตได้รับเอกสารทางการศึกษาอย่างรวดเร็วและสอดคล้องตาม  
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ การปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการขอและออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาของ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงเพื่อสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติฉุกเฉินในสถานการณ์วิกฤติแพร่  
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กองบริหารวิชาการและนิสิต สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการขอและออกเอกสารสำคัญทาง  
การศึกษาให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประกาศไว้ดังนี้

๑. ให้นิสิตยื่นขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อผู้รับบริการ

๒. กรณีที่รายการเอกสารใดที่ขอผ่านระบบออกเอกสารทางการศึกษาออนไลน์ งานบริการ  
การศึกษาจะดำเนินการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบไปด้วย เลขที่  
เอกสาร วัน-เวลาที่ออกเอกสารตามที่ปรากฏในทะเบียนคุมการออกเอกสารหนังสือรับรองด้วยระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ และวัน-เวลาหมดอายุการรับรองเอกสารนั้นๆ พร้อมทั้งแสดงช่องทางที่ใช้ในการตรวจสอบ  
ยืนยันความถูกต้องทางอิเล็กทรอนิกส์มายังเว็บไซต์ <https://verify.src.ku.ac.th> พร้อมรหัสคิวอาร์  
(QR Code) ประจำเอกสารนั้นๆ กำกับอยู่

๓. กองบริหารวิชาการและนิสิต จะดำเนินการออกเอกสารรับรองทางการศึกษาและคุณวุฒิ  
การศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บไซต์ <https://verify.src.ku.ac.th> ตลอดช่วงระยะเวลาการ  
รับรองเอกสารที่ปรากฏอยู่บนเอกสาร และทะเบียนคุมการออกเอกสารหนังสือรับรองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
เริ่มตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร จนถึงวันหมดอายุเอกสาร เท่านั้น กองบริหารวิชาการและนิสิต มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองเอกสารที่พ้นกำหนดอายุการรับรองของเอกสาร

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้อนุมัติให้ยังคงจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการออก  
เอกสารทางการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามอัตราค่าธรรมเนียมการออกเอกสารทางการศึกษาใน  
รูปแบบเดิมไปพลางก่อน จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(นายอุกฤษฏ์ มนุจันทรัง)

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา